

เข้าเดือนเมษาฯ เดือนแห่งเทศกาลของไทย คิดถึงสงกรานต์ ก็ต้องคิดถึงการเล่นสาดน้ำคลายความร้อนจัด สนุกสนานกัน แต่ก็ยังมีบางคนไม่สนุกด้วยแต่กลับเศร้าเพราะมือถือสุดที่รักเสียเพราะน้ำเข้า เปิดเครื่อง ไม่ติดและก็คงเสียดวงค่าซ่อมอีกมากโข หากเครื่องที่ยังมีรับประกันก็จะหมดประกันทันทีที่น้ำเข้าไป

แต่วันนี้เรามีวิธีปลุกชีวิตใหม่ให้โทรศัพท์มือถือให้กลับมารับใช้เจ้าของได้อีกครั้ง โดยจากประสบการณ์ ซ่อมมือถือที่ตกน้ำตั้งแต่จุ่มมือแกจนถึงค่าน้ำทะเล จึงได้สรุปขั้นตอนปฐมพยาบาลและแก้ไขเครื่องมือถือตกหรือเปียกน้ำที่ง่ายที่สุด และไม่มีปัญหามือถือดับภายหลัง ทุกคนสามารถทำได้ดังนี้

1. เครื่องตก/เปียกน้ำแล้วต้องถอดแบตเตอรี่ออกก่อนทันที อย่าพยายามเปิดเครื่องจะทำให้เครื่องเสียหาย ใ้รับปฐมพยาบาลก่อน และอย่าเก็บเครื่องที่จมน้ำไว้นานเกิน 1 สัปดาห์ เพราะสนิมจะกินสายไฟลายทองแดงขาดหมด
2. แกะตัวเครื่องออกจากตัวเรือนพลาสติก ให้สังเกตน้ำที่เข้ามา ว่าน้ำสกปรกหรือไม่ อย่ารีบใช้ไดร์เป่าผมเป่าเครื่องให้น้ำแห้ง เพราะหากเป็นน้ำที่สกปรก จะมีจีโคลน ทราช ตะไคร้ การทำให้แห้งทันทีเปรียบเหมือนใช้เตารีดร้อนรีดทับรอยเปื้อนที่ผ้า ทำให้ซักคราบเปื้อนไม่ออก
3. ล้างตัวบอร์ดโทรศัพท์ด้วยอ่างอุตราโซนิค(ที่ใช้ล้างสร้อย แวนดา นาฬิกา นั้นแหละครับ) ใส่น้ำยาล้างหน้าสัมผัส ที่มีขายทั่วไป และเปิดเครื่อง (ตั้งรูป) คลื่นเสียงอุตราโซนิคและน้ำยา จะทำให้สิ่งสกปรกต่างๆที่อยู่ใต้ขา IC ที่ทำให้โทรศัพท์เปิดไม่ติดค่อยๆหลุดออกมาใช้เวลาสั้นประมาณ 15 นาที



อ่างอุตราโซนิค

4. เสร็จแล้วนำออกมาผึ่งลมให้แห้ง จึงทดลองประกอบเครื่องคืน
5. เปิดเครื่อง เครื่องจะเปิดติดใช้งานได้แล้วครับ ที่สำคัญมากๆคือสนิมที่จะตามมาทำให้กัดสายไฟขาด เครื่องเสียในอนาคต ใ้ใช้น้ำยาสเปรย์กันสนิมฉีดเคลือบ กันสนิมบางๆ ที่บอร์ดวงจร แล้วเช็ดออกด้วยผ้าสะอาด

หากเครื่องโทรศัพท์ยังมีปัญหาเช่นเปิดติดแล้วเครื่องสั่นค้างหรือจางมาก สามารถสอบถามปัญหาที่ศูนย์ฝึกอบรมช่างซ่อมมือถือ Dr.Mobile Clinic โทร.02-891-1589 มีคำแนะนำช่วยเหลือท่านได้ฟรี เพียงเท่านี้เราก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป

สามารถขี้ม ต้อนรับวันสงกรานต์ ร้อนนักก็สาดน้ำกันชุ่มฉ่ำได้เต็มที่แล้วครับ

ประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับ หากเพื่อนๆที่มีมือถือโดนน้ำเสีย สามารถมาที่ถนนข้าวสาร มีบูทซ่อมมือถือการกุศลรายได้มอบให้มูลนิธิรัชพัฒนา ซ่อมมือถือแล้วยังได้บุญในวันปีใหม่แบบไทยๆด้วยครับ

ทวีชัย สุรเจริญชัยกุล

ศูนย์ฝึกอบรมช่างซ่อมมือถือ Dr.Mobile Clinic

www.mydrmobil.com